



สาร อสส.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย และทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชดำริในการนำสหกรณ์เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ต่างๆ มากมาย หลายพื้นที่

สำหรับเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนการสหกรณ์นำโดยเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ สี่ล้อเล็กและสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรม “๕ ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการติดตั้งกล่องทำความดีในรถแท็กซี่ สามล้อ สี่ล้อเล็ก กว่า ๒,๕๐๐ คัน รวมทั้งเครือข่ายสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๓๐๐ แห่ง เพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งเงินสมทบทุนที่ได้ทั้งหมดจะรวบรวมทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบมูลนิธิช่วยพัฒนาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีที่มีความสำคัญต่อขบวนการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย ทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ตลอดปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การจัดงานเปิดตัวโครงการ “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์ โครงการสหกรณ์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศูนย์เรียนรู้ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย การจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน การเปิดตัวศูนย์การศึกษาสหกรณ์สากล การประชุมสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนแห่งเอเชีย (ACCU : The Association of Asian Confederation of Credit Unions) โครงการรักษารักษาเงินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การประกวดนวัตกรรมงานของสหกรณ์ในภาคการเกษตร การจัดงานวันออมแห่งชาติ โครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย และกิจกรรม ๕ ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำหนังสือ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย การจัดทำเหรียญกษาปณ์และตราไปรษณียากรที่ระลึกอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย เน้นย้ำให้เห็นถึงคุณค่าของสหกรณ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มีการพัฒนาจนเกิดความเจริญก้าวหน้าและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างแท้จริง

วิโรจน์รุ่งโรจน์

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ธันวาคม ๒๕๕๘